



Biên bản

Tháng Một 28, 2023 Cuộc họp Hội đồng quản trị
Bệnh viện New Orleans East
5620 Đốc Blvd., New Orleans 70127
& Trực tuyến qua Zoom
10 giờ sáng - 11 giờ 30 sáng

I. Gọi để đặt hàng

Cuộc họp đã được Tổng thống Bryan Jourdain gọi để ra lệnh vào lúc 10:15 sáng.

II. Cuộc gọi cuộn

Hiện tại: Bryan Jourdain, Velma Johnson, Mtumishi St. Julien, Al Parker, Brenda Hogan, Ira Thomas

Vắng mặt: Không có (vị trí của Marc Barnes bị bỏ trống)

Nhóm túc số với

III. Phê duyệt Biên bản ngày 17 tháng 2022 năm XNUMX

Một đề nghị chấp nhận biên bản đã được đưa ra bởi Ủy viên Ira Thomas. Kiến nghị được ủy viên Velma Johnson đệ trình. Động tác trôi qua.

IV. Doanh nghiệp mới

a. Đánh giá tài chính

Ủy viên Mtumishi St. Julien, Thủ quỹ, đã cung cấp một tờ rơi Báo cáo Tài chính cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 2022 năm XNUMX (xem đính kèm).

- During thòikỳ d iscussion, nó đã được tuyên bố rằng một đại diện của Khu An ninh Seabrook đã liên lạc với Lake Bullard về hành động họ đang thực hiện để có được thông tin về các đánh giá thuế chưa thanh toán. CPA Sean Bruno tuyên bố rằng Seabrook không được cấu trúc như Hồ Bullard và quỹ của họ không được báo cáo. Lake Bullard cho phép Hội đồng Thanh lý Thành phố New Orleans thu thập và quản lý các bộ sưu tập đánh giá của mình với mức phí 500 đô la.
- Người ta hỏi liệu cái cây phía trên biển hiệu Hồ Bullard có thể được cắt tỉa hay không. Sean Bruno tuyên bố rằng nguồn tài trợ bên ngoài đang được đàm phán để cắt tỉa cây và thay thế các biểu ngữ cột.

- Nó đã được hỏi những gì chi phí bảo hiểm bao gồm. Noah Lewis, người cung cấp chính sách Lake Bullard, giải thích rằng bảo hiểm là cần thiết cho các vụ kiện tụng có thể xảy ra và cung cấp bảo hiểm trị giá 1 triệu đô la cho Giám đốc và Cán bộ, và Trách nhiệm chung cho tất cả cư dân, và bao gồm cả Hồ.
- Người ta hỏi tại sao Chi phí bảo mật thay đổi theo từng tháng. Ủy viên St. Julien giải thích rằng mặc dù Lake Bullard được lập hóa đơn hàng tuần, số tiền thanh toán mỗi tháng phụ thuộc vào thời điểm các hóa đơn được thanh toán.
- Cuộc bầu cử viên chức sẽ diễn ra vào tháng Ba. Các ghế do các Ủy viên Al Parker, Brenda Hogan và Ira Thomas nắm giữ có nhiệm kỳ ba năm. Ghế cho Ủy viên Marc Barnes, người đã từ chức, có nhiệm kỳ hai năm, do thời gian mà nó được lấp đầy lần cuối. Những cư dân quan tâm đến việc điều hành hoặc đề cử người khác cho một vị trí có thể làm như vậy không muộn hơn 5 ngày trước cuộc họp tháng XNUMX bằng cách gửi email cho noelaservices@gmail.com hoặc gửi thông tin trên trang web Lake Bullard, www.lakebullard.org.

Một kiến nghị chấp nhận báo cáo tài chính đã được đưa ra bởi Ủy viên Ira Thomas. Kiến nghị được ủy viên Velma Johnson biệt phái. Chuyển động được thông qua.

V. Diễn đàn mở

Aaron Jordan và Noah Lewis đã cung cấp thông tin cập nhật thay mặt cho Liên minh Kinh doanh Đông Greater New Orleans (GNOEBA). Họ đang khuyến khích cư dân tham gia nhiều hơn vào cộng đồng. Họ cũng đang theo đuổi các cách để hỗ trợ Trường Fannie C. Williams với một ngày hội nghề nghiệp. Ủy viên Velma Johnson, thành viên của Hiệp hội Y tá Da đen Quốc gia cho biết thông tin có thể được cung cấp cho trường để thông báo cho sinh viên về nghề nghiệp trong ngành điều dưỡng.

GNOEBA đang khuyến khích cư dân của tất cả các khu vực lân cận đóng vai trò là đội trưởng khối. Điều này có khả năng cung cấp cho hàng trăm cá nhân làm việc về các vấn đề quan trọng ở New Orleans East, chẳng hạn như Ủy ban Tội phạm.

GNOEBA cũng đang chuẩn bị phản ứng trước một bài viết có ý kiến tiêu cực gần đây trên tờ The Times-Picayune | Người ủng hộ về New Orleans East. Họ cũng nhấn mạnh rằng mọi doanh nghiệp đều quan trọng cho dù một cá nhân có bảo trợ doanh nghiệp đó hay không, bởi vì ngay cả khi họ không làm vậy, người khác mà họ phụ thuộc có thể bảo trợ doanh nghiệp.

A Heart Walk sẽ được tổ chức từ Công viên Joe W. Brown đến Bệnh viện New Orleans East vào ngày 25 tháng XNUMX. Thông tin thêm sẽ được cung cấp.

Cuộc họp tiếp theo của Lake Bullard sẽ được tổ chức trực tiếp tại Bệnh viện New Orleans East. Thông báo thích hợp sẽ được cung cấp.

VI. Tạm hoãn

Một đề nghị hoãn lại được đưa ra bởi Ủy viên Ira Thomas và được Ủy viên Velma Johnson biệt phái. Kiến nghị được thông qua và cuộc họp bị hoãn lại lúc 11:19 sáng.